



ประกาศโรงพยาบาลปากพ่อง

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐประจำปี ๒๕๖๓

โรงพยาบาลปากพ่อง เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด มีความเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล โปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความเป็นธรรมแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ดังนั้น โรงพยาบาลปากพ่อง จึงขอประกาศเจตจำนงการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย อย่างครบถ้วนเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยมุ่งสนองความต้องการและบริการประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

๒. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่รับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ทนการทุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริตในองค์กร

๓. ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อต่อการทุจริต การให้หรือการรับประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การให้หรือการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพย์สินทางราชการ เพื่อให้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

๔. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด โดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ

๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง

๖. ให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรหรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งมีระบบจัดการและตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างถูกต้องเป็นธรรมและเหมาะสม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมเกียรติ วรยุทธการ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพ่อง